



กสิกรไทยส่งจีดีพีปี64โต2.6%

■ ลุ้นรัฐอัดงบกระตุ้นศก. ■ จับตาวัคซีนโควิด-19

นิวส์ คอนเน็กซ์ - กสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปี 64 ขยายตัว 2.6% รับแรงหนุนจากการบริโภคและใช้จ่ายภาครัฐ แต่ยังมีแรงกดดันจากการระบาดของโควิด-19 มองรัฐบาลมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงพอโดยไม่ต้องกู้เพิ่ม

นางสาวณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจไทยในปี 64 มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นบวก 2.6% จากปี 63 ที่คาดว่าจะติดลบ 6.7% โดยมีแรงหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุน ขณะที่ประเมินกรอบจีดีพีปี 64 ขยายตัวที่ 0.0 – 4.5%

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล

TPIPP เสี่ยงอ้อยผลงาน Q4 แผลว ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 143 MW

นิวส์ คอนเน็กซ์ - TPIPP ยอมรับผลประกอบการ ไตรมาส 4/63 ต่ำกว่าไตรมาส 3/63 รับแรงกดดันจากปิดซ่อมบำรุง แต่มองผลงานปี 64 จะเติบโตดีกว่าปี 63 เตรียมลงทุนโรงไฟฟ้าขยะกำลังการผลิตรวม 143 เมกะวัตต์

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

SAK ดันสินเชื่อ 1.2 หมื่นล. ผุดสาขาใหม่ 200 แห่งต่อปี เล็งคุมหนี้ NPL ต่ำกว่า 2.5%

นิวส์ คอนเน็กซ์ - SAK เปิดแผนปี 64 สินเชื่อพุ่งแตะ 8.4 พันล้านบาท ตามเศรษฐกิจไทยเข้าโหมดฟื้น วางเป้าปี 66 พอร์ตสินเชื่อพุ่งเป็น 1.2 หมื่นล้านจากการขยายสาขาใหม่ต่อเนื่อง

นายศิวพงศ์ บุญสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิฟตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อรวมปี 64 จะอยู่ที่ 8,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 63 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 10% โดยมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าจะฟื้นตัวเป็นลำดับ ทั้งการส่งออกที่ขยายตัวและสินค้าเกษตรที่ราคาดีขึ้น จึงทำให้ลูกค้ารายใหม่และรายเดิมมีการขอสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทุกปี

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2020... นางสาวจินตนา ไกลสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH BANK เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมรับรางวัล และแสดงความยินดีกับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Award 2020 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารจำนวน 2 บริษัท ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์ จำกัด และ บริษัท ทีทีซี นำดีมสยาม จำกัด





กสิกรไทย

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 64 ท่ามกลางการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดที่ยังมีประเด็นเรื่องความเพียงพอและการเข้าถึงวัคซีน ทำให้คาดว่าแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยคงจะทยอยทำได้อย่างช้าๆ ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่า และปัจจัยการเมืองในประเทศ ในขณะที่การส่งออกไทยในปี 64 คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.0% หลังจากที่คาดว่าจะหดตัว 7.0% ในปี 63 นี้ โดยทิศทางการส่งออกที่ฟื้นตัวช้ามาจากปัจจัยกดดันทั้งในเรื่องค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มหลุด 30 บาทต่อดอลลาร์ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐจึงยังมีความจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่างบประมาณภาครัฐที่เหลือจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท รวมกับ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 มีจำนวนราว 5 แสนล้านบาท น่าจะเพียงพอที่จะดูแลเศรษฐกิจโดยไม่ต้องมีการก่อหนี้เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศอย่างรุนแรงจนต้องมีมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ●



ภาคพล เลี้ยวไพรัตน์

TPIPP

โรงปูนซีเมนต์ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TPIPP ได้ปิดซ่อมบำรุง ส่งผลให้การขายไฟฟ้าให้กับโรงปูนลดลง

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในปี 64

คาดว่าจะเติบโตดีกว่าปี 63 เนื่องจากอัตราการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อเนื่องจากการเพิ่มหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ขณะเดียวกันโรงงานปูนของ TPIPL คาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่

มีแนวโน้มฟื้นตัว

นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้รายได้จากการขายเชื้อเพลิงจากขยะอัดแท่ง (RDF) ให้กับโรงปูน TPIPL ปีละ 1,200-1,500 ตัน เพื่อลดการใช้ถ่านหิน คาดว่ารับรู้รายได้เพิ่มราว 300-400 ล้านบาทต่อปี

ขณะที่บริษัทมีแผนเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โดยมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลในหลายโครงการกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 143 เมกะวัตต์ โดยได้ยื่นประมูลโครงการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขนาดกำลังผลิต 10 เมกะวัตต์ คาดว่าใน 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะประกาศผู้ชนะประมูล

รวมทั้งบริษัทได้ยื่นเสนอขายไฟจากโรงไฟฟ้า TG7 อีก 40 เมกะวัตต์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีกด้วย ซึ่งแผนการขายกำลังการผลิตจะทำให้บริษัทรักษารายได้อยู่ที่ระดับปีละ 1.2-1.4 หมื่นล้านบาท ●

SAK

สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คาดว่าในปี 64 จะลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 2.5% จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับราว 2.6% ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก และควบคุมความเสี่ยงเรื่องคุณภาพสินเชื่อ จึงทำให้การปล่อยสินเชื่อใหม่มีคุณภาพระดับสูงตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับการให้บริการสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว



ศิวพงศ์ บุญสวัสดิ์

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าพอร์ตสินเชื่อรวมในปี 66 จะอยู่ที่ระดับ 12,000 ล้านบาท จากการเร่งเปิดสาขาใหม่ให้เป็น 1,120 สาขา หรือปีละประมาณ 200 สาขา โดยจะเน้นให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย จากปัจจุบันมี

สาขารวมอยู่ที่ 519 สาขา จึงทำให้การเข้าถึงผู้ต้องการสินเชื่อมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมสินเชื่อจำนำทะเบียนยังมีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ●



กฟผ.ลุยลงทุนยกระดับเทคโนโลยีพลังงาน

นิเวศ คอนเน็คท์ - กฟผ.วางกลยุทธ์ 5-10 ปี ยกระดับเทคโนโลยีพลังงาน พัฒนานวัตกรรมผลิตไฟฟ้า ลงทุนติดตั้งระบบสายส่งเชื่อมอาเซียนรองรับซื้อขายไฟฟ้า พร้อมลุยระบบแซนด์บ็อกซ์รองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์

นางวินัส หลงสมบุญรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนา นวัตกรรมขึ้นมารองรับทั้งการผลิตไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ

ขณะเดียวกันการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนอย่างพลังงานลม และพลังงาน แสงอาทิตย์ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้กฟผ.จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ สิ่งใหม่ๆ ควบคู่ไปกับธุรกิจดั้งเดิมโดยวาง แนวทางสู่ EGAT Smart Energy Solution ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

สำหรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ ในช่วงระยะ 5-10 ปี ข้างหน้าจะดำเนินการ



วินัส หลงสมบุญรัตน์

ลงทุนใน 10 ด้านประกอบด้วย 1.ระบบผลิต ไฟฟ้าเดิมที่ผลิตด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และ เชื้อเพลิงฟอสซิล 2. ขยายระบบผลิตไฟฟ้าให้ สามารถแข่งขันได้ด้วย ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง 3. จัดหาเชื้อเพลิง LNG เพื่อใช้ ที่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อสร้างธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ 4. ขยายการเชื่อมต่อระบบส่งให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Energy Trading) ในภูมิภาคเพื่อยกระดับเป็น ศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียน ส่วนในด้านที่ 5. เสริมการลงทุนระบบส่ง

ให้รองรับความผันผวนจาก RE ด้วยระบบ กักเก็บพลังงาน 6. เสริมระบบโครงข่าย Smart Grid ด้วยระบบ RE Control Center และ Trading Platform 7. เสริมคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจชุมชน ด้วยโครงการ โรงไฟฟ้าชุมชน จากเชื้อเพลิงชีวมวล 8. พัฒนาการ Behind the Meter เพื่อ รองรับการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าภายในชุมชน 9. ส่งเสริมการใช้ EV ตามนโยบายภาครัฐ และ พัฒนาการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 10. ศึกษา และเตรียมการพัฒนารูปแบบ Waste to Value เพื่อกำจัดซากแผงโซลาร์ และแบตเตอรี่

ภาพข่าว



ไทยประกันชีวิตมอบเงินบริจาค Virtual Run 2020
นางสาวจิตติมา เลียงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายกมล สิริขันธ์ Co-founder & COO บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด (ThaiRun) ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จาก กิจกรรม Virtual Run : Run to the World 2020 แก่นายไฟโรจน์ เผือกประพัฒน์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษา

IND เคาะไอพีอี1.10บ./หุ้น เปิดจอง 14-16 ธ.ค.นี้

บริษัท อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO โดยเสนอขาย หุ้น PIO จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น ราคา 1.10 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 14-16 ธ.ค. นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียน และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายเดือน ธ.ค.นี้

